

Số: 124/KH-PGDĐT

*Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 02 năm 2021*

## **KẾ HOẠCH**

### **Đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các trường học trên địa bàn thành phố**

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở GDĐT; Công văn số 437/UBND-VX ngày 01/02/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Căn cứ Kế hoạch số 227/KH-SGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương Đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các trường học trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2020 của UBND Thành phố về triển khai ứng phó với bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hạn chế tối đa những thiệt hại do dịch bệnh gây ra; Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai kế hoạch đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các trường học trên địa bàn thành phố, như sau:

#### **I. MỤC TIÊU**

##### **1. Mục tiêu chung**

- Huy động sức mạnh toàn hệ thống chính trị Ngành GDĐT Thành phố Thủ Dầu Một vào việc phòng, chống dịch Covid-19. Thông tin kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ - giáo viên – nhân viên cùng phụ huynh, học sinh, toàn Ngành tự dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Phát hiện sớm trường hợp, xử lý kịp thời, không để xảy ra dịch trong các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố;

- Chăm sóc tốt sức khỏe cho học sinh, giáo viên, nhân viên trong các trường học; nâng cao hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu của công tác phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các trường học tùy theo tình hình, diễn biến của dịch, bệnh.

## **2. Mục tiêu cụ thể**

- Nắm bắt thường xuyên, kịp thời chỉ đạo của Sở GDĐT và UBND Thành phố; chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố.

- Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra.

- Chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương với các đơn vị và cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện các chỉ đạo của Sở GDĐT, UBND thành phố.

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông cho phụ huynh và học sinh; đẩy mạnh sự phối hợp, kết nối thông tin giữa các cơ quan quản lý với các nhà trường, toàn thể cán bộ - giáo viên – nhân viên trong Ngành và phụ huynh, học sinh thành phố.

- Nắm bắt đầy đủ, kịp thời các trường hợp bệnh, có dấu hiệu bệnh và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị y tế; không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

## **II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

### **1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:**

#### **a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra:**

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Phòng Giáo dục và Đào tạo<sup>1</sup> chủ động, kịp thời nắm bắt các chỉ đạo, điều hành của Sở GDĐT và UBND Thành phố; tăng cường hoạt động Ban Chỉ đạo tại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Sở GDĐT và UBND Thành phố.

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo, điều hành và thông tin, diễn biến tình hình phòng, chống dịch bệnh đến các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Theo dõi sát diễn biến tình hình, đánh giá tình hình hàng ngày để kịp thời báo cáo, tham mưu cho Ban Chỉ đạo Sở GDĐT và UBND Thành phố.

- Tổ chức và phối hợp với các đoàn kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn và đánh giá việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị trường học và cơ sở giáo dục.

#### **b) Công tác truyền thông**

- Tăng cường công tác truyền thông giúp các nhà trường và phụ huynh, học sinh có đủ và chính xác thông tin cần thiết, có kiến thức về các phòng ngừa để bảo vệ bản thân, gia đình, xây dựng môi trường học đường an toàn, không để dịch bệnh Covid-19 xâm nhập nhà trường.

<sup>1</sup> Thành viên có tên theo Quyết định số 237/QĐ-PGDĐT ngày 06/02/2020 của Trường phòng GDĐT.

- Phát huy hệ thống thông tin của các Cổng Thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông nhằm cung cấp đầy đủ tình hình dịch bệnh, mức độ nguy hiểm, công tác phòng, chống dịch,... giúp các nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh không hoang mang, không sợ hãi và cũng không mất cảnh giác, bình tĩnh đối phó với dịch bệnh. Tuyên truyền công tác dạy học trực tuyến “Dừng đến trường nhưng không dừng học”.

+ Thông tin hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thông qua các áp phích, tờ rơi dán tại các bản tin, trước cửa lớp học, trước cổng trường nơi dễ nhìn thấy; hướng dẫn giáo viên, học sinh thực hiện tốt thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19; giáo dục cho học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

+ Thông tin, truyền thông về mục đích, ý nghĩa và giá trị của các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình và các hình thức khác thay cho hình thức dạy học trực tiếp để có sự đồng thuận, phối hợp hiệu quả từ cha, mẹ học sinh và sự hưởng ứng thực hiện nghiêm của giáo viên, học sinh trong trường hợp phải thực hiện giãn cách xã hội.

### **c) Các điều kiện bảo đảm an toàn để đón học sinh đi học trở lại<sup>2</sup>**

#### **- Trước khi học sinh quay lại trường**

+ Từng trường học phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 đáp ứng với tình hình, diễn biến của dịch bệnh tại đơn vị; lãnh đạo các nhà trường bố trí đủ nguồn lực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch.

+ Tổ chức tập huấn, giao nhiệm vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường quy trình phòng, chống dịch và hướng dẫn học sinh thực hiện khi trở lại trường học đặc biệt là các trường tiểu học và các cơ sở giáo dục mầm non, nhà trẻ.

+ Nhà trường tổ chức vệ sinh môi trường khuôn viên trường học, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch, như: Thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng, nơi rửa tay; kê lại bàn ghế (giãn cách hết sức có thể) và các phương án bảo đảm sức khỏe của giáo viên, học sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

+ Thực hiện khử khuẩn lớp học, phòng chức năng, vệ sinh, lau chùi bàn ghế, thiết bị dạy học, dụng cụ học tập, tẩy trùng đồ chơi cho trẻ; lau rửa nắm cửa, tay vịn, lan can cầu thang; khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường như xà phòng, nước tẩy javen.

#### **- Khi học sinh đi học trở lại**

##### *+ Trước khi học sinh đến trường*

++ Hướng dẫn giáo viên, học sinh nghỉ Tết, đi du lịch từ vùng dịch trở về phải thực hiện khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương.

<sup>2</sup> Thực hiện theo Công văn số 351/PGDDĐT ngày 26/02/2020 của Phòng GDĐT

++ Không đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

++ Nếu có biểu hiện nghi nhiễm bệnh, như: Ho, sốt, đau họng, khó thở... học sinh phải nghỉ học, thông tin ngay cho nhà trường đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn điều trị.

++ Đo thân nhiệt trước khi đến trường; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường đến trường và về nhà khi tan học.

+ *Khi học sinh đến trường*

++ Thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trước khi vào khuôn viên trường học và lớp học.

++ Chỉ có những người có nhiệm vụ mới được vào trong khuôn viên trường học đặc biệt đối với các trường tiểu học, mẫu giáo, cơ sở giáo dục mầm non, nhà giữ trẻ.

++ Bố trí chỗ ngồi cho học sinh với giãn cách phù hợp theo hướng dẫn của ngành y tế, theo dõi và nhắc nhở học sinh, giáo viên bảo đảm giãn cách ngoài lớp học, phong làm việc theo quy định; đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không dùng chung đồ dùng cá nhân, bỏ rác đúng nơi quy định, kịp thời báo cáo nếu phát hiện có học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường có biểu hiện không bình thường về sức khỏe.

++ Tổ chức lau, khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, tay vịn, lan can cầu thang, nhà vệ sinh trong trường học

++ Đối với các trường học có tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô sau mỗi chuyến đưa phải tiến hành khử khuẩn theo quy định

++ Các trường học phải bố trí thùng rác có nắp đậy và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.

+ *Kết thúc mỗi buổi học*

++ Hướng dẫn học sinh thực hiện nghiêm việc giữ giãn cách khi ra khỏi cổng trường, đeo khẩu trang khi trên đường về nhà.

++ Nhà trường duy trì vệ sinh, tẩy trùng trường lớp, kiểm tra rà soát bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác cho buổi học tiếp theo.

#### **d) Công tác phòng ngừa, phát hiện và phối hợp chữa trị:**

- Chỉ đạo các nhà trường thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, tăng cường công tác phối hợp với phụ huynh; chủ động phối hợp với các cơ sở y tế tại địa phương để thực hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; rà soát cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động học tập của học sinh, giảng dạy của giáo viên đảm bảo theo các quy định hiện hành nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường.

- Chỉ đạo các nhà trường tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và triển khai các giải pháp đề kịp thời phát hiện những trường hợp cán bộ - giáo viên – nhân viên và học sinh có nguy cơ hoặc các dấu hiệu bị bệnh. Phối

hợp chặt chẽ với Ngành Y tế để khám, phát hiện và điều trị các trường hợp bị bệnh Covid-19 (nếu có).

- Phối hợp với Ngành Y tế để kịp thời nắm bắt tình hình dịch bệnh, triển khai các biện pháp phòng, chống. Trường hợp xuất hiện bệnh Covid-19 trong nhà trường: phải kịp thời thực hiện đầy đủ các biện pháp cách ly, diệt khuẩn, khử trùng... Trường hợp cần thiết, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cho học sinh nghỉ học.

### **\*Về xử trí các trường hợp sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học<sup>3</sup>.**

Khi phát hiện có học sinh mắc một trong các triệu chứng như : Ho, sốt, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 (gọi là chung là người nghi ngờ) trong trường học cần thực hiện các bước sau :

- Tiến hành cách ly và điều tra dịch tễ

+**Bước 1.** Giáo viên cho lớp học tạm dừng học, thực hiện biện pháp hạn chế tiếp xúc giữa người nghi ngờ và những người khác với khoảng cách ít nhất 02 m.

+**Bước 2.** Giáo viên liên hệ cán bộ y tế (nhân viên y tế trường học hoặc cán bộ y tế tại cơ sở y tế địa phương) để thực hiện cách ly và điều tra dịch tễ.

+**Bước 3.** Cán bộ y tế phải được trang bị trang phục bảo hộ (đeo khẩu trang y tế, găng tay, trang phục y tế<sup>4</sup>) thực hiện cung cấp khẩu trang cho người nghi ngờ và hướng dẫn đeo đúng cách.

+**Bước 4.** Cán bộ y tế đưa người nghi ngờ đến khu cách ly riêng trong phòng y tế hoặc khu vực do nhà trường bố trí<sup>5</sup>.

+**Bước 5.** Cán bộ y tế thực hiện việc khai thác tiền sử tiếp xúc dịch tễ của người nghi ngờ:

++ Đối với học sinh trung học phổ thông, học viên thực hiện hỏi trực tiếp.

++ Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở mời cha mẹ học sinh đến trường để phối hợp hỏi tiền sử tiếp xúc dịch tễ và thực hiện các biện pháp xử lý.

#### **+Nội dung điều tra dịch tễ**

++ Trong 14 ngày gần nhất có tiếp xúc gần (sống cùng nhà, học cùng lớp, sinh hoạt chung, tiếp xúc trực tiếp trong khoảng cách  $\leq 1-2m$ , di chuyển trên cùng phương tiện...) với những người đi về từ vùng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người nghi ngờ hoặc xét nghiệm “dương tính” với Covid-19.

++ Tham vấn cán bộ y tế địa phương (xã, thị trấn) theo quy định để khẳng định về tiền sử tiếp xúc dịch tễ, trường hợp cần thiết thì mời cán bộ tuyến trên đến hỗ trợ.

- Các xử trí sau khi điều tra dịch tễ.

<sup>3</sup> Thực hiện theo Công văn số 409/P GDĐT ngày 17/3/2020 của Phòng GDĐT

<sup>4</sup> Trang phục phải được thay ra khi ra khỏi phòng cách ly (phòng y tế) và giặt sạch bằng chất tẩy rửa trước khi dùng lại, không giặt chung với đồ vật khác.

<sup>5</sup> Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 1244/BYT -MT ngày 13/3/2020.

- + Trường hợp người nghi ngờ không có yếu tố dịch tễ
- ++ Cán bộ y tế đưa học sinh, sinh viên, học viên hoặc phối hợp Cha mẹ trẻ mầm non, học sinh phổ thông có biểu hiện sốt, ho, khó thở đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý kịp thời, thực hiện việc ghi lại các thông tin vào sổ theo dõi sức khỏe giáo viên và học sinh<sup>6</sup>.
- ++ Giáo viên cho lớp học tập lại bình thường.
- + Trường hợp người nghi ngờ có yếu tố tiếp xúc dịch tễ
- ++ Vận chuyển đến cơ sở y tế để cách ly điều trị
- ++ Cán bộ y tế phối hợp với trạm y tế xã hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền tại địa phương đưa người có biểu hiện nghi ngờ đến cơ sở y tế theo quy định để cách ly, điều trị; việc vận chuyển người nghi ngờ phải thực hiện theo quy định về phòng, chống lây nhiễm.
- Các biện pháp xử lý tại nhà trường
- ++ Đối với trường hợp có tiếp xúc gần thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế có thẩm quyền tại địa phương.
- ++ Thông báo cho toàn thể giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh nghỉ học cho đến khi nhà trường có thông báo mới; thường xuyên liên lạc với học sinh, gia đình học sinh để cập nhật tình hình sức khỏe của học sinh;
- ++ Khử khuẩn môi trường: Thực hiện khử trùng và xử lý môi trường ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

#### **d) Công tác hậu cần**

- Liên hệ Phòng Y tế cung cấp hóa chất, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị trường học.
- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch; đảm bảo 100% cơ sở giáo dục bố trí kinh phí và trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phòng, chống dịch bệnh Covid-19, theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.
- Bố trí kinh phí cho các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là Covid-19 theo quy định.
- Hướng dẫn các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục xây dựng dự toán kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác y tế trường học đúng quy định.

#### **2. Đối với các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc:**

- Cập nhật, theo dõi, liên hệ thường xuyên với các cơ quan quản lý trực tiếp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các phường. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 địa phương và các Trung tâm Y tế phường; cập nhật đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo, thông tin chính thống để triển khai, phổ biến trong các cơ sở giáo dục.

<sup>6</sup> Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT quy định về công tác y tế trường học.

- Khẩn trương triển khai đầy đủ, kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo trước đây, theo Kế hoạch này và các văn bản tiếp theo của các cấp quản lí.

- Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo (có Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia), phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên, nhằm theo dõi và tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh; xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19; báo cáo về Ban Chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường nhằm phát hiện sớm các trường hợp bất thường, nghi mắc bệnh để thông báo ngay cho cơ quan y tế khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong trường học.

- Tăng cường phối hợp với phụ huynh để nắm bắt kịp thời tình hình, diễn biến sức khỏe học sinh. Trường hợp học sinh đến những vùng có dịch, có các triệu chứng sốt, ho, khó thở,... phải được đưa đến các cơ sở y tế để thăm khám, không cho các em đến trường khi sức khỏe chưa ổn định. Nhà trường nhập sổ theo dõi sức khỏe học sinh, đề nghị phụ huynh báo lại kết quả kiểm tra của bệnh viện, nộp giấy khám sức khỏe hoặc giấy nhập viện (để không tính vào ngày nghỉ) và có kế hoạch cho học sinh học bù để đảm bảo chương trình giáo dục.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, cung cấp đầy đủ tình hình dịch bệnh, mức độ nguy hiểm, công tác phòng, chống dịch,... giúp cán bộ - giáo viên – nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh, sinh viên không hoang mang, không sợ hãi và cũng không mất cảnh giác, bình tĩnh đối phó với dịch bệnh.

- Hướng dẫn học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng; che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Nhà trường chủ động trang bị sẵn khẩu trang, nước súc miệng, nước rửa tay, sẵn sàng cung cấp (miễn phí) cho giáo viên, học sinh quên mang theo.

- Nhà trường phối hợp với Trung tâm y tế phường để nhận dung dịch khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh trường, lớp trước và sau buổi học. Thực hiện đầy đủ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch; thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học. Trường có thực hiện công tác bán trú, cần tăng cường vệ sinh chiếu, mền và phòng ngủ.

- Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng tại địa phương tổ chức ít nhất 01 buổi ngoại khóa tuyên truyền và phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh để nâng cao nhận thức và ý thức phòng tránh dịch bệnh, không hoang mang, không chủ quan và có đủ kiến thức để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Chủ động phối hợp với Bệnh viện đa khoa, các trung tâm y tế dự phòng, phòng y tế, các trạm y tế phường tổ chức điều tra, giám sát, phát hiện cách ly, xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan; chủ động báo cáo khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm bệnh của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có trường hợp mắc bệnh, phải thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương<sup>7</sup>; hoặc Ông Nguyễn Văn Đức – Giám đốc TTYT thành phố - Trưởng ban Thường trực, số điện thoại 0903.711.144 để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Phân công giáo viên, nhân viên trực cổng trường để quan sát học sinh khi vào trường, kiểm tra các biểu hiện như sốt, ho, sổ mũi,... Hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang và đến cơ sở y tế thăm khám, kiểm tra sức khỏe.

- Nhân viên y tế trường học được trang bị đồ bảo hộ y tế; khi tiếp xúc, kiểm tra sức khỏe cho học sinh phải sử dụng bao tay y tế, khẩu trang, trang phục y tế; thường xuyên sát khuẩn để tránh lây nhiễm.

- Mở cửa sổ thông thoáng tất cả các lớp học, không mở máy lạnh.

- Tiếp tục hướng dẫn học sinh thực hiện các kỹ năng phòng, chống dịch bệnh, tự chăm sóc khỏe, công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường (rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại trường học, tuân thủ việc ăn chín, uống chín,...).

- Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với chế độ rèn luyện thể lực phù hợp với độ tuổi, thể trạng của trẻ em, học sinh và điều kiện của gia đình trẻ em, học sinh để dự phòng các bệnh không lây nhiễm.

- Huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, vệ sinh trường lớp.

- Rà soát và nắm danh sách học sinh, giáo viên, viên chức, nhân viên hoặc người thân của học sinh, giáo viên, viên chức, nhân viên trở về từ những nơi có vùng dịch và từ vùng có nguy cơ lây nhiễm cao dịch bệnh Covid-19; báo cáo khẩn về Phòng Giáo dục và Đào tạo trong ngày và cập nhật thường xuyên khi còn dịch bệnh (*mẫu 01 trong phụ lục 2*).

- Hiệu trưởng các đơn vị báo cáo những trường hợp học sinh bị sốt, nghi hoặc mắc bệnh về Trung tâm y tế địa phương và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Báo cáo qua Ông Nguyễn Văn Chết – Trưởng phòng GDĐT - Trưởng Ban chỉ Đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0913.860.523; 02743.837298.

**\*Triển khai các tiêu chí (thực hiện) để làm cơ sở đánh giá mức độ an toàn<sup>8</sup> của các nhà trường trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại (theo phụ lục 1)**

- Hướng dẫn đánh giá và kết luận mức độ an toàn

<sup>7</sup> Ban chỉ đạo và các Đội, Tổ đáp ứng nhanh phòng chống Covid-19 theo QĐ 09/QĐ-TTYT ngày 04/01/2021 của Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một

<sup>8</sup> Thực hiện theo Công văn số 666/SGDĐT-CTTTPC ngày 29/4/2020 của Sở GDĐT



+ Mức đánh giá và độ an toàn của trường học : mỗi tiêu chí được đánh giá ở 2 mức: **Đạt và không đạt.**

+ Số tiêu chí đạt càng nhiều, thì mức độ an toàn càng cao, trường học càng an toàn, ngược lại số tiêu chí không đạt càng nhiều thì mức độ an toàn càng thấp, trường học càng không an toàn.

- Phương pháp đánh giá và xếp loại mức độ an toàn: đánh giá lần lượt theo từng tiêu chí; các tiêu chí đạt khi và chỉ khi các nội hàm của tiêu chí đều đạt.

+ Xếp loại mức độ an toàn

++ Đạt từ 11 tiêu chí trở lên, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 được đánh giá mức đạt thì trường học được đánh giá đạt mức độ: Thực hiện tốt, trường học an toàn. Khuyến nghị: Thường xuyên kiểm tra để duy trì các tiêu chí đạt.

++ Đạt từ 8 đến 10 tiêu chí, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 được đánh giá mức đạt thì trường học được đánh giá đạt mức độ: Thực hiện khá, trường học an toàn, được phép hoạt động và cho học sinh đi học trở lại, nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí không đạt.

++ Đạt từ 7 tiêu chí trở xuống, trường học được đánh giá đạt mức độ: Thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 Phòng GDĐT**

- Chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, theo dõi tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch này;

- Từng thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm theo dõi thường xuyên tổ chức thanh kiểm tra công tác triển khai thực hiện; Tham mưu xây dựng các giải pháp, biện pháp đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm an toàn trường học tùy theo tình hình diễn biến của dịch; Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đánh giá mức độ bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của các đơn vị trường học theo các nhóm tiêu chí của kế hoạch.

- Tổ chức truyền thông về việc phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trên Website Phòng GDĐT; căn cứ nội dung kế hoạch xây dựng kịch bản truyền thông theo từng chủ đề.

- Tổng hợp thông tin về tình hình, diễn biến dịch; công tác phòng, chống dịch và cung cấp thông tin kịp thời từ Ban Chỉ đạo cho báo chí, cơ quan truyền thông.

- Phối hợp Sở GDĐT, UBND thành phố và địa phương trong giám sát, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đánh giá việc triển khai thực hiện các tiêu chí bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trên địa bàn.

#### **2. Các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học.**

- Căn cứ các nội dung của kế hoạch và tình hình thực tế triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp, hiệu quả tại đơn vị,

- Lãnh đạo các đơn vị bố trí đủ nguồn lực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên và nội dung kế hoạch này về công tác phòng, chống dịch; đặc biệt triển khai thực hiện các tiêu chí bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức tự đánh giá.

#### **IV. CÔNG TÁC BÁO CÁO**

Các đơn vị báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh về Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một:

- Ông Nguyễn Văn Chệt – Trưởng phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo; điện thoại: 0913 860 523.

- Ông Trần Trọng Khánh – Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; điện thoại 0918 832 831.

- Bà Phạm Hoa Hòa – Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; điện thoại 0789 765 188

- Ông Lê Minh Tiên; điện thoại: 0913 860 438; e-mail: [leminhtien@tptdm.edu.vn](mailto:leminhtien@tptdm.edu.vn). (đính kèm phụ lục 2 mẫu 1, 2A, 2B, 3, 4).

#### **V. KINH PHÍ**

- Các đơn vị trường học và cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành của các đơn vị.

- Nguồn trích bảo hiểm y tế học sinh theo quy định hiện hành.

- Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và các nguồn thu hợp pháp khác.

Trên đây là Kế hoạch đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các trường học trên địa bàn thành phố thời điểm hiện nay. Dịch bệnh Covid-19 gây ra diễn biến rất phức tạp. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ Kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn có liên quan./.

#### **Nơi nhận:**

- Ban Chỉ đạo của Sở GDĐT tỉnh BD;
- Ban Chỉ đạo của UBND TP TDM;
- UBND TP TDM;
- TT Y tế TP TDM;
- UBND các Phường;
- Hiệu trưởng các trường trực thuộc;
- Chủ các cơ sở giáo dục;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

*(đã ký)*

**Nguyễn Văn Chệt**